

20 tháng 11 năm 2020

Tốt nghiệp lớp 10

Gia đình lớp 10 thân mến!

Thật khó tin khi học sinh lớp 10 chỉ còn một tuần ở trường và chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp vào tuần tới. Mặc dù đó là một năm đầy thử thách, nhưng có vẻ như mới hôm qua chúng ta đã có mặt tại buổi khai mạc.

Tôi viết hôm nay để phác thảo các kế hoạch cho Lễ Tốt nghiệp Lớp 10 và tuần cuối cùng của các em.

Giống như mọi thứ trong năm nay, Graduation sẽ khác với bất cứ điều gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Một điểm tích cực là việc nới lỏng các hạn chế cho phép tất cả học sinh đều có thể tốt nghiệp cùng nhau nhưng đáng buồn là các gia đình sẽ không thể đến tham dự trực tiếp, và chúng tôi không thể có mặt đông đủ.

Toàn bộ Lễ tốt nghiệp sẽ được phát trực tiếp để các gia đình có thể tham gia cùng chúng tôi tại nhà.

Tốt nghiệp: Thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2020

18h30: Học sinh cần có mặt tại trường.

7.00 tối: Phụng vụ Lời Chúa và Lễ Tốt nghiệp

8.00 tối: Bữa tối nhẹ cho sinh viên và nhân viên

8h30 tối: Gia đình đón học sinh

Học sinh được yêu cầu đến lúc 18:30 để gia đình có cơ hội trở về nhà trước khi buổi lễ bắt đầu. Bữa tối nhẹ khi kết thúc Lễ tốt nghiệp sẽ tạo thời gian cho các gia đình đến trường đón học sinh.

Địa điểm và thực hành an toàn COVID để tốt nghiệp

Để giúp đỡ xa cách về thể chất và do hạn chế về số lượng trong nhà, Lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra trong sân trường và trên sân khấu ngoài trời. (Hy vọng trời không mưa).

Ở ngoài trời cũng có nghĩa là một số ít học sinh có thể hát trong buổi lễ.

Tất cả thực phẩm phục vụ cho bữa tối nhẹ sẽ được gói riêng. Dụng cụ khử trùng tay sẽ được cung cấp và **phải đeo khẩu trang.**

Trực tiếp

Liên kết của buổi phát trực tiếp sẽ được chuyển đến các gia đình bằng tin nhắn văn bản và được đăng trên PAM.

Chúng tôi hy vọng sẽ gửi tập sách Tốt nghiệp về nhà vào thứ Tư, để các gia đình có nó trước buổi lễ.

Thứ Hai 23 - Thứ Tư ngày 25 tháng 11

Sự kết hợp giữa các kỳ thi và các lớp học bình thường.

Thứ năm ngày 26 tháng 11

Không có lớp 10. Học sinh tham gia vào Phụng vụ Lời Chúa và chuẩn bị cho Tốt nghiệp sẽ được yêu cầu ở trường.

Thứ sáu ngày 27 tháng 11

Ngày dã ngoại lớp 10. Học sinh và gia đình sẽ nhận được thông tin về chuyến tham quan này từ Mr Ramos.

Tôi rất buồn vì chúng tôi không thể có gia đình tham gia trực tiếp với chúng tôi cho Nghi thức Thông hành quan trọng này dành cho học sinh lớp 10 nhưng mong rằng các bạn nhận lời mời tham gia cùng chúng tôi qua buổi phát trực tiếp.

Cảm ơn bạn, không chỉ vì sự quan tâm và hỗ trợ của bạn trong suốt năm qua mà còn trong suốt 4 năm qua. Học sinh của chúng tôi đã định hướng năm đầy thử thách này rất tốt. Sự kiên cường, lạc quan và kiên trì của họ phần lớn là nhờ tất cả những gì bạn làm với tư cách một gia đình. Cảm ơn bạn.

Lòng biết ơn chân thành



Christina Utri
Hiệu trưởng